
130. löggjafarþing 2003–2004.
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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um heilsugæslustöð í miðbæ Kópavogs.

Frá Gunnari Birgissyni.

1. Hvernig gengur að flytja heilsugæslustöð í miðbæ Kópavogs úr gömlu húsnæði í nýtt?
2. Er búið að bjóða til kaups eða selja húsnæðið þar sem heilsugæslustöðin hefur verið?
3. Er búið að festa húsnæði til framtíðar fyrir heilsugæslustöðina?


